

# พระบรมราโชวาท<sup>(๑)</sup>

พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน<sup>(๒)</sup>

ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘



ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้ทราบว่า การฝึกทบทวนครูฝึกครั้งนี้ ได้ผลดีในทางวิชาการ และท่านทั้งหลายได้รับความรู้ที่จะไปปฏิบัติต่อไป ได้อย่างดี และนอกจากนี้ก็ได้ประสบความรู้อีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ทางวิชาการ ซึ่งเป็นทางจิตใจที่จะปฏิบัติได้ต่อไป คือความสามัคคีที่ได้แสดง

การที่ท่านทั้งหลายได้รับความรู้และได้ประสบการณ์นี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าจะต้องไปถ่ายทอดต่อไปแก่ผู้ที่เป็นตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราย่อมทราบดีอยู่ว่าประเทศไทยจะต้องสร้างตัวเองให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกและอย่างมั่นคง วิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับ และการฝึกที่ได้ฝึกตนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การรักษาย่านเมืองนั้นมีแบ่งได้เป็นภารกิจหลายอย่าง ภารกิจอย่างหนึ่งก็คือการต่อสู้เชิงรบซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญ และวิชาที่ครบถ้วนในตัว เป็นหน้าที่เต็มเวลาอยู่แล้ว แต่ว่าคนไทยเราจะต้องทำหน้าที่ครบถ้วนยิ่งกว่านี้อีก คือจะต้องเป็นผู้ที่เป็นคนไทย คนไทยนั้นคือคนที่ป้องกันอธิปไตยของตัวและจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันในการป้องกันอธิปไตย จะต้องเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้คนในชาติมีความอยู่ดีกินดี และจะต้องพยายามถ่ายทอดวิชาการ วิธีความคิดให้แก่ทุกคนที่มีหน้าที่ที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีนี้ ฉะนั้น ที่ท่านทั้งหลายได้ผ่านการฝึกเพิ่มเติมก็เป็นการดี

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชโองการให้ พลตำรวจโทสุพล จุลละพราหมณ์ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้งผู้ผ่านการฝึกทบทวนครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๒๕ นาย ที่กองกำกับการ ๒ การฝึกพิเศษ ตำบลพังลา อำเภอสระตะปาด จังหวัดสงขลา เพื่ฯ ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล

ในคำที่สองที่ได้กล่าวคือความมั่นคงของประชาชน ก็คือจะต้องสามารถที่จะ  
อุ้มชูประชาชนด้วยหลักวิชา เพื่อที่จะให้ประชาชนได้สามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพให้ดี  
ฉะนั้นครูฝึกต้องไปถ่ายทอดวิชานี้แก่ผู้ที่จะเป็นลูกศิษย์ว่า นอกจากเชิงรบแล้วก็ต้องมีความ  
รู้ในทางช่วยทางอาชีพแก่ประชาชน เพื่อการนี้จะต้องฝึกฝนและจะต้องรักษาความฝึกฝน  
ของตนให้ดีด้วยปัจจัยที่สำคัญสองอย่าง คือความเพียรและวินัย ความเพียรนั้นคือไม่ท้อ  
ถอยในการฝึกตนเอง ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือ  
ระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเพื่อนวิชาการมาใช้ในที่ ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้อง  
และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ซึ่งจะ  
นำพาสู่ความเสียหายของตนเอง และเป็นตัวอย่างที่เลวแก่ผู้ที่ได้รับการฝึกซึ่งเป็นลูกศิษย์  
และตลอดจนประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดความสงสัย ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ฉะนั้น ก็  
ต้องมีทั้งวิชาการและทั้งวินัย

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าทุกคนที่ได้มาอยู่ ณ ที่นี้ จะปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มฝีมือ เพราะว่า  
ทราบที่บ้านเมืองเรายังอยู่ดีและจะต้องรักษาให้อยู่ดีต่อไป มีตัวอย่างซึ่งสด ๆ ร้อน ๆ  
ซึ่งแต่ละคนจะต้องได้พิจารณาเกิดขึ้นแล้วในประเทศข้างเคียงของเรา และเป็นตัวอย่างที่  
เราทุกคนย่อมต้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่ากลัว ที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับประเทศไทย แต่ที่  
กล่าวว่าน่าจะเป็นไปได้ นี้ จะกลับกลายเป็นไป จะเป็นไปไม่ได้สำหรับประเทศไทย ถ้าทุกคน  
ทำตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ และตั้งปณิธานเอาไว้ และได้ฝึกเอาไว้ และยิ่งได้ถ่ายทอดวิชาและ  
ความรู้สู่ความคิดความมั่นใจของตัวให้แก่ผู้อื่น ซึ่งในที่สุดจะเป็นการถ่ายทอดไปสู่ประ  
ชาชนทั้งชาติ เหตุการณ์ดังที่เกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงของเรา จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย  
เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นที่น่าเศร้าสลด และเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้น  
ไม่ได้ ความมั่นใจของท่านคือความมั่นใจของประชาชนทั้งชาติ ก็ขอให้รักษาความมั่นใจ  
นี้ไว้ ตั้งที่สถาบันเอาไว้ว่าจะใช้ความรู้ที่ได้และที่จะได้ด้วยตนเองคือฝึกตนเองด้วยใช้  
ทางที่ดีในทางที่จะสร้างความมั่นคง เห็นอะไรที่ไหนที่ต้องช่วยต้องทำ ต้องไม่เฉยเมยต่อ  
สถานการณ์ เพราะว่าทุกอย่างที่จะต้องทำนั้นมันจะกลับมาสู่เราเอง ถ้าบ้านเมืองไม่มี เรา  
ตกทะเล เราก็จมน้ำตาย ถ้าเราสู้เราอาจตายก็ได้ แต่เราตายอย่างนักรู้และบ้านเมืองก็อยู่ ถ้า  
เราหนี เราจะหนีไปไหน เราหนีไปเป็นขอทานไม่มีเกียรติ ไม่มีที่ที่จะเป็นความพอใจสำหรับ  
มนุษย์อย่างใดเหลือเลย ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่  
มีเกียรติ โดยไม่มีสิ่งที่น่าภูมิใจ ฉะนั้นที่ท่านได้สถาบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเฉลียว-

ฉลาด ด้วยวิชาความรู้เป็นสิ่งที่ชอบแล้ว และเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้  
เราอยู่ เราไม่ตาย เราอาจเผชิญต่ออันตรายใหญ่หลวง แต่เราไม่เสียสูญทุกอย่าง นอกจากนั้น  
ในด้านเรื่องของประเทศไทยเราเนี่ย เราอยู่มาตลอดก็ด้วยอาศัยจิตใจเข้มแข็งมั่นคงอย่างนี้  
ตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา และต้องเชื่อว่าบรรพบุรุษของเราที่ได้ต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราช  
ของบ้านเมือง มีวิญญาณยังอยู่ปกป้องพวกเรา ถ้าเราคิดถึงและเราตั้งใจดี ถ้าเราปฏิบัติดี  
ชอบถูกต้องตามหลักวิชาและถูกต้องตามหลักธัมมะ คือถูกต้องตามเหตุผล เราอยู่ได้  
เพราะได้เคยปรากฏมาแล้วแก่บรรพบุรุษของเราว่าผู้ใดระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์  
นั้นจะปกป้องเรา

ก็ขอให้ทุกคนรักษาความเข้มแข็งที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ ฝึกฝนวิชาการที่ได้รับมา  
แล้ว พยายามชวนชวนวิชาการเพิ่มเติม วิชาการนี้ก็หมายความว่า มีสถานการณ์อะไร มี  
ข้อขัดข้องอะไร สามารถที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยความเฉลียวฉลาด ด้วยความตั้งใจ ด้วยวิริยะ  
อุตสาหะ ขอให้ทุกท่านได้สามารถทำหน้าที่โดยครบถ้วนสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จ มี  
ความปลอดภัยทุกประการเพื่อที่จะให้ส่วนรวมของเราอยู่เย็นเป็นสุข และแต่ละคนประสบ  
ความอยู่เย็นเป็นสุขด้วย ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาที่คิดที่ชอบจงเป็นผลสำเร็จทุก  
ประการ.